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ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2565 
วันที่  24   พ.ศ. 2565   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 นายสมพงษ์  ใจโชติ ประธานสภา  สมพงษ ์ ใจโชติ  
2 นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เลขานุการสภาฯ ธิเดช  เจริญศรีเมือง  

3 นางสาวบุญช่วย  มูลจัด สมาชิก หมู่ 1 บุญช่วย  มูลจัด  

4 นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา สมาชิก หมู่  2 สุพิชญ์  เหล่ามาลา  

5 นางสาวสุบน  บุตรเสมียน สมาชิก หมู่  3 สุบน  บุตรเสมียน  

6 นายประมวล  ดวงธนู สมาชิก  หมู่  4 ประมวล  ดวงธนู  
7 นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ สมาชิก  หมู่  5 นวลอนงค์  ชาญพินิจ  

8 นายพัด  หงษ์โสภา สมาชิก  หมู่  7 พัด  หงษ์โสภา  

9 นายบรรลือ  ศิริจันทร์ สมาชิก  หมู่  8 บรรลือ  ศิริจันทร์  

10 นายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิก  หมู่  9  นิสิต  ไชยศรีษะ  

11 นางกัญญา  มูลจัด สมาชิก  หมู่  10 กัญญา  มูลจัด  

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม   1.  นายกฤษณพงศ์  คำศรี สมาชิก อบต.ใจดี  หมู่ที่ 11 
    2.  นายประยุทธ  บุตรวงษ์ นิติกรชำนาญการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม    1.  นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 

2.  นายนิล  ชาญพินิจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
3.  นายไพรัตน์  สมาธิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
4.  นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลใจดี 
5.  นางจินดา  เทพแสง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6.  นางจิตติมา  ตองอบ  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
7.  นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8.  นางสาวสธุิดา  ดวงเนตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
9.  นายขวัญชัย  เหลี่ยมทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน 
10. นางสาวนิภาพร  ชาญพินิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
11.  นายสมจิต  ไกรราม   

เริ่มประชุม   เวลา   09.30   น. 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  ตามท่ีสภา 
(เลขานุการสภาฯ) อบต.ใจดีได้ทำหนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2565  ที่สภาได้

กำหนดสมัยประชุมเอาไว้  วันนี้มีข้อราชการที่จะเสนอให้ทางสภาได้พิจารณา  สำหรับ
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วันนี้ก็จะมีทางท่านกฤษณพงศ์  คำศรี สมาชิก อบต. ม.11 ไดแ้จ้งขออนุญาตลา  
ต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์  ใจโชต ิ  ประธานสภา ได้จุด ธูป  เทียน  บูชาพระ
รัตนตรัยและนำสมาชิกสภาฯ สวดมนต์  เรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม สวดมนต์   
ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
เรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมครับ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ) ได้รับหนังสือเชิญประชุม  ในวันนี้เนื่องจากมีวาระที่จะนำเสนอต่อสภาที่ทางท่านนายก

ได้เสนอญัตติ  เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างของหมู่ที่ 6  ก็จะได้พิจารณาในวาระท่ีจะ
พิจารณาต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ตามท่ีได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2565  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  15 – 22  สิงหาคม  
2565 ที่ผ่านมา  ก็ขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบ ตรวจดูบันทึก
รายงานการประชุม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งให้ท่านประมาณ 3 วันที่
ผ่านมา  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  ท่านสมาชิกท่านใดมีมติรับรองรายงานการ
ประชุม  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติรับรอง  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบยีบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 เรียนเชิญทา่นนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
นายนิสิต ไชยศรีษะ เรียนทา่นประธานที่เคารพ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ใน 
(ส.อบต.ม.9) ส่วนของผมอยากจะนำเรียน  ผมเองก็อยากเสนอกระทูถ้ามแต่ทำหนังสือไม่ทัน  ก็ 
 อยากจะกระทู้ถามสดจะได้ไหมครับ 
ประธานสภาฯ ก็อนุญาตครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ ขอบคุณท่านประธานครับ  ผมก็อยากจะกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารซ่อมแซมไฟ 
(ส.อบต.ม.9) สาธารณะซึ่งช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเกิดการล่าช้าก็เลยสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการ 
 บริหารจัดการเรื่องไฟว่าจะบริหารจัดการอย่างไรซึ่งผมเองก็ขอนำเรียนปรึกษาในเรื่องที่ 
 เสนอที่จะทำให้ประชาชนได้รับการแก้ปัญหาเกีย่วกับไฟสาธารณะ  ไฟส่องสว่างตรงนี้  
 ก็อยากให้ทางผู้บริหารได้นำเอาปัญหาตรงนี้  แต่ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ในการ 
 บริหารจัดการ  ผมก็ขอเสนอถ้าไฟชำรุด  ผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์  เขาก็จะกระวน 
 กระวายและสอบถามทุกวัน  ผมก็นำเรียนตามที่ท่านได้แจ้งไป สอบถามสมาชิกหลาย 
 หมู่ก็บอกว่ามีปัญหาเช่นกัน ก็เลยอยากถามคณะผู้บริหารว่าจะมีแนวทางแบบไหนที่จะ 
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 แก้ปัญหา  อย่างน้อยอาทิตย์นี้จะได้ซ่อม  อาทิตย์หน้าอะไรประมาณนี้อย่างช้าหรือ 
 อาจจะมีมาตรการว่าทุกวันศุกร์ท่านต้องไปซ่อมไฟที่ได้รับแจ้ง  อาจจะเป็นศุกร์ถัดไป 
 หรือเปล่า  ที่นำเรียนเพราะว่าเป็นปัญหาที่น่าจะแก้ได้ง่าย  เพราะว่ามันตรงกับ 
 ความรู้สึกของประชาชนเหมือนกันในการแก้ปัญหาล่าช้า  ก็ขอนำเรียนกระทู้ถามสดแค่ 
 นี้ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีท่านสมาชิกท่านได้กระทู้ถามสดเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟสาธารณะ  เชิญ 
(ประธานสภาฯ) ทางผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน  
(นายก อบต.ใจดี) สำหรับเรื่องไฟเราเคยประชุมโฮมรูมคณะบริหาร สภาพคุณทองแดงให้มาทำงานเฉพาะ 
 กลางคืนเราจะไม่ใช่งานเขากลางวันที่นี่ก็กำลังพิจารณาว่าคนที่จะทำไฟจะต้องผ่านการ 
 ฝึกอบรมในการรับอนุญาตในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับไฟ  ดังนั้นเราก็จำเป็นที่ 
 จะต้องสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานแทนตรงนี้แต่ตอนนี้เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของพ่ี 
 น้องที่ไฟมันไม่ปกติ  เราก็เลยให้ทางฝ่ายท่านเลขาและคณะบริหารก็คือรองทั้ง 2 คน 
 ช่างจำเป็นลงไปก็มีทั้งคุณสมศักดิ์และคุณสุรชัยไปช่วยตอนนี้เริ่มทำแล้วก็แต่ก่อนได้วัสดุ 
 อุปกรณ์จากนายช่างสัมพันธ์นายช่างอาวุโสให้เอาจากร้านสหไฟฟ้าที่จังหวัดศรีสะเกษ   
 เนื่องจากร้านในขุขันธ์นี้เขาไม่ให้เครดิต  เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งไปเอาที่ศรีสะเกษ  
 ตอนที่คุณสัมพันธ์ทำงานอยู่นั้นก็แค่บอก  แต่ที่นี้ต้องมาสำรวจก็เลยให้ทางบริหารเราให้ 
 ทางหัวหน้าสำนักมารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองช่างเพ่ือดำเนินการในด้าน 
 งบประมาณต่างๆ ในการซื้อวัสดุ  ตอนนี้ซื้อมาแล้วครับและได้ออกไปทำ 2 – 3  
 หมู่บ้านแล้ว แต่ว่าก็เกิดฝนตกอีกอุปสรรคจริงๆเรื่องไฟถ้าฝนก็ต้องหยุดทันทีเลย  กลัว 
 จะอันตรายเราก็ชี้แจงชาวบ้าน  ความจริงคาดว่าปีใหม่ปีหน้าปี 66  อาจจะจ้างเหมา 
 ผู้ที่มีความชำนาญในด้านไฟดำเนินการ  ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารกำลังจะดำเนินการไฟ 
 มาทดแทนก็คือไฟโซล่าเซลล์ซึ่งกำลังจะพิจารณาการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ซึ่งเมื่อวานก็ได้โฮมรูมไปมันมีโอกาสได้เข้ามาเราขอประมาณ 140 ดวงมาให้เป็น 
 จุดสำคัญแต่ละหมู่บ้านที่มีความจำเป็นที่จะใช้ไฟเพราะว่าทางกองช่างได้เสนอ 
 งบประมาณว่าด้วยค่าไฟฟ้าซ่ึงทำเชคเบิกจ่าย  ผมต้องเซ็นอนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน 
 เดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทค่าไฟพอสมควร  คณะผู้บริหารภาคกลางวันให้ปิดแอร์  

เพ่ือให้ไฟประหยัดขึ้นก็ต้องขออภัยตอนนี้ชี้แจงพ่ีน้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านว่าเริ่ม
ดำเนินการได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากฝนตกเราจะพยายามดำเนินการให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด  ต้องขอประทานอภัยสภาด้วย  พ่ีน้องที่เป็น
สมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้านก็ขอให้สำรวจเราจะได้ไปดำเนินการเพราะว่า  ตอนนี้ก็
ทางผู้อำนวยการกองช่างมีแล้วก็คือท่านหัวหน้าสำนักเรารักษาการก็จะได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายเพ่ือนำมาปรับปรุงให้ไฟส่องสว่างได้เหมือนเดิมครับ  ก็ขอบคุณครับก็ชี้แจง
เพียงเท่านี้ครับ 

นายนิสิต  ไชยศรีษะ เรียนท่านประธานอีกครั้ง  ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีที่ 
(ส.อบต.ม.9) ท่านได้กรุณาตอบ  ซึ่งเป็นกระทู้สดที่ท่านไม่ได้เตรียมก็ถือว่าท่านได้วางแผนแล้ว  ก็ต้อง 

ขอขอบคุณซึ่งเป็นปัญหาว่าท่านจะดำเนินการจ้างเหมา  ต่อไปถ้าไฟดับนิดหนึ่งก็สว่าง
แล้วก็ขอบคุณครับ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ มีท่านใดจะกระทู้ถามสดอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  ผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอขึ้นใหม่ 
5.1   รายงานผลการดำเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565 )  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสาร
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการแผนที่ทางคณะกรรมการได้ประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา  จะอยู่ในขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนจะจัดให้มีการ
ประชุมสภาท้องถิน่สมัยวิสามัญหรือสมัยสามัญแล้วแต่กรณีเพ่ือรับทราบผลการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิน่ของสมาชิกสภาท้องถิน่  ซึ่ง
ท้องถิ่นสามารถอภิปรายแล้วเสนอความคิดเห็นยื่นต่อสภา  ซึ่งคณะกรรมการก็ได้
ประชุมเรียบร้อยแล้ว  แลว้ได้เลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่า  เชิญ
ทางเจ้าหน้าที่ครับ 

น.ส.ธรรญชนก ทองมนต์  เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ตำบลใจดี  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีที่เคารพ 

ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวธรรญชนก  ทองมนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะขอนำ 
เรียนเพ่ิมเติมในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 –  
2565  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อันนี้ก็จะเป็นแผนเดิม  ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ 
ใช้แผนหลักไปแล้วก็คือปี พ.ศ. 2566  - พ.ศ. 2570  แต่การติดตามนี้เราจะติดตาม 
ย้อนหลังก็คือติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าเราดำเนินการโดยใช้แผนเป็นกรอบ 
ในการจัดทำงบประมาณแล้วก็ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 
สภารวมไปถึงเงินนอกงบประมาณก็คือเงินสะสม  เงินทุนสำรองเงินสะสมหรือเงิน 
อุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับจากส่วนกลางก็จะปรากฏในรายงานการติดตามและ 
ประเมินผลในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ก็จะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 กำหนดให้เราดำเนินการติดตาม
ประเมินผลแผน อบต.เราโดยคณะติดตามและประเมินผลแผนซึ่งจะดำเนินการตาม
ขัน้ตอนท่านก็จะเห็นว่ามีข้ันตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนด้วยกัน ตามหน้าแรกเลย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการและรายงาน
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิน่  จากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นก็สรุปแล้วเสนอความเห็น
ต่อสภา  ขั้นตอนที่ 3  ในวันนี้ก็คือสมาชิกสภาที่ประชุมแห่งนี้โดยการนำของท่าน
ประธานสภาเสนอผลการติดตามและเสนอผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเพ่ือรับทราบ
ผลการติดตามและในการติดตามในครั้งนี้ทางท่านสมาชิกเองก็สามารถอภิปรายและ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมได้ก็มีตามเรื่องแผนที่ได้มอบให้ท่านไปตั้งแต่ที่มีการประชุม
แล้วในรูปแบบจริงๆแล้วเราก็มีการติดตามทุกปีแต่ปีนี้ก็มีการติดตามในปี พ.ศ. 2565 
ก็คือปีที่ผ่านมาก็จะมีอยู่ 3  ส่วนด้วยกันก็คือ  ส่วนที่ 1  บทนำ  วัตถุประสงค์  
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ขอบเขต  การติดตามในระยะเวลาการติดตามประเมินผล  ดูตามเอกสารก็ได้หน้าที่ 2    
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินการ  ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การ
วางแผน  การใช้จ่าย  ก็จะออกรายงานมาว่า  ส่วนที่ 3  เป็นเรื่องของผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ  ขออนุญาตนำเรียนไปตามเอกสารเลย  ไปที่หน้า 7  เรื่องของการ
ติดตามจะเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปีของเรา  หน้าที่ 7  จะเป็นเรื่องของการ
วางแผนของ อบต.ใจดี มีทั้งหมด 6  ยุทธศาสตร์ด้วยกัน  ก็จะปรากฏในปี 2561 – 
2565   แต่รอบการประเมินในครั้งนี้เป็นรอบปี 2565  ก็จะออกรายงานมาทั้ง  6  
ยุทธศาสตร์  มีทั้งหมด 567  โครงการ  งบประมาณสองร้อยกว่าล้านก็งบประมาณมี
ปรากฏในแผน  ถัดมาหน้า 8  เมื่อมแีผนพัฒนาท้องถิน่แล้ว  เราก็จะเอาแผนดังกล่าว  
567  โครงการ  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  ซึ่งกรอบในการจัดทำ
งบประมาณนั้นก็ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น
โครงการหรือกิจกรรมก็นำกรอบเหล่านี้มาจัดทำงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้  36 
โครงการ  ก็จะแยกเป็น 6  ยทุธศาสตร์  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เพราะว่ายุทธศาสตร์นี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราจะต้อง
ดำเนินการอยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ของเรา  รวมไปถึงการส่งเสริมกีฬา  การ
สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  เรื่องเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ด้านที่ 1  เราก็
จะมีโครงการเยอะใช้งบประมาณเยอะ  ด้านที่ 2  เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ในปีที่ผ่าน
มาก็  4 โครงการ  ล้านกว่าบาท  อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จัดทำในข้อบัญญัติที่ผ่านมา  
ถัดมาหน้าที่ 9  จะเป็นรายละเอียดโครงการท่านก็สามารถดูได้  ว่าข้อบัญญัติปีที่ผ่าน
มานั้นเราได้อนุมัติงบประมาณเก่ียวกับโครงการที่มีการพัฒนาทั้งหมด  36  โครงการ  
ยกตัวอย่างข้อ 8  วันเด็กปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จัด  ก็จะเป็นศุนย์เพราะว่าเราโอนไปใช้ใน
โครงการที่จำเป็นเพราะว่าในช่วงแรกๆก็ยังมีปัญหาโควิดอยู่  ทั้งหมดก็ 36  โครงการ
ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดของโครงการนะคะ  ก็จะนำเรียนในส่วนของวิธีการในการ
ติดตามของคณะกรรมการทั้งหมด 36  โครงการแยกเป็นโครงการตามที่ท่านเห็นจาก
หน้า 9 – 15    ต่อมาหน้าที่ 16  เมื่อเรามีการอนุมัติงบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณแล้วเราก็ต้องใช้จ่าย  การใช้จ่ายงบประมาณของเราว่าในปีนั้นเรามีการ
เร่งรัดติดตามหรือดำเนินการโครงการใดบ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จาก 36  
โครงการเราก็ดำเนินการได้เพียง  24  โครงการ  เป็นเงินสิบหกล้าน  นี่ก็คือเฉพาะ
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา  ก็มาดหูน้า 17  ว่าเราดำเนินการด้านอะไรไปบ้าง
เบิกจ่ายไปเท่าไหร่  คงเหลือไปเท่าไหร่  เราจะเห็นด้านสวัสดิการและการสังคม
สงเคราะห ์  เรื่องเบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และโครงการที่เป็นเกี่ยวกับงบ
ผูกพัน และเรื่องของสาธารณสุข  เรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  
เรื่องของการศึกษา  เรื่องอาหารกลางวัน  เราดำเนินการไปทั้งสิ้น  24  โครงการ  
จากหน้า 17 - หน้า 21  ท่านก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้
เท่าไหร่เบิกจ่ายไปเท่าไหร่และระหว่างปีมีการโอนงบประมาณไปหรือไม่  มาดูหน้า 
22  เป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของปี 2565  ก็จะมาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 567  โครงการ  อนุมัติงบประมาณไป 36  โครงการ  ลง
นามสัญญาได้ 24  โครงการก็เบิกจ่ายไป 24  โครงการก็ออกมาเป็นปริมาณงานให้
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ท่านได้ดูว่า  นี่คืองบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่และตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจำปี ส่วนหน้าที่ 23  ให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์  ถือว่าเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้สามารถดูได้ก็คือเป็นรายงานที่ใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นในปี 2565  ซึ่งระบบ
รายงานนี้ก็เป็นระบบที่ดึงมาจากระบบก็จะปรากฏตั้งแต่งบกลาง  รายจ่ายประจำ  งบ
ดำเนินงานต่างๆ  ท่านก็สามารถตรวจดูได้จากหน้าที่ 23  ซึ่งปัจจุบันนีเ้ราในเรื่องของ
การปิดบัญชีระบบก็จะออกรายงานมาตาม  นำมาจากระบบ e – plan ซึ่งก็ดึงมาจาก
ระบบบัญชีก็เรารู้จักกันดีก็คือ e -laas ก็จะออกยอดมาว่าอนุมัติไปเท่าไหร่  มีการโอน
เพ่ิมโอนลดเท่าไหร่  มีการเบิกจ่าย  มีเงินคงเหลือเท่าไหร่  ซึ่งสามารถตรวจดูได้ตาม
แผนงาน  โครงการทีป่รากฏในเอกสาร  ก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นงบประมาณ 
42,000,000 บาท  กจ็ะขอนำเรียนในงานก่อสร้าง  ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นงบ
เงินเดือน งบกลาง  เรื่องเบี้ยยังชีพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่ว่าถ้าเริ่มจากหน้า 48 
ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ที่ 2  ก็จะมีโครงการที่ปรากฏเยอะมากแต่
ว่าโครงการนี้เป็นการเบิกจ่ายเงินสะสมของปี 2564  ระบบ e – planก็ดึงมาให้ท่าน
ดูด้วยว่าโครงการเป็นการติดตามว่าเงินสะสมที่สภาได้อนุมัติไปนั้น มีการดำเนินการ
โครงการไหนไปแล้วบ้าง  และเบิกจ่ายไปแล้วหรือยังเหล่านี้ก็จะมีโครงการที่ได้รับ
อนุมัตเิงินสะสมในปี 2564  และปรากฏในปี 2565  ด้วย  เพราะว่าเรานั้นได้
เชื่อมโยงเวลาเรามีเงินสะสมหรือว่าโครงการตามข้อบัญญัตินั้นต้องเชื่อมโยงในระบบ
แล้วระบบก็จะออกมา  เพราะปัจจุบันนี้เราใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  และ
ระบบสารสนเทศในการจัดทำบัญชีก็จะมีโครงการหลายโครงการที่อนุมัติและเบิกจ่าย
ไปแล้ว  แต่ในส่วนตามข้อบัญญัติก็จะมีการโอนลดโอนเพิ่ม  มีหลายโครงการเลย  อัน
นี้ก็คือรายการที่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินสะสมในปี 
2564  ที่มาเบิกจ่ายในปี 2565  ต่อมาหน้า  59  ในปี พ.ศ. 2565  นั้นเราได้รับ
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  2  โครงการ  1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านทะลอก หมู่ที่ 3  ตวัแรกจะเป็นทะลอก - ระกาน้อย  867,000  บาท  ตัว
ที่ 2  จะเป็นทะลอกเช่นกันแต่เป็นทะลอก - บิง  2,294,500  บาท ดำเนินการเสร็จ
สิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะออกรายการมาในระบบแบบนี้  หน้า 60  เราได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย  ก็คือจากงบปกติได้ 2  โครงการแล้วก็มีเงินเหลือจ่ายอีก 
1  โครงการ  ก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเยียว หมู่ที่ 2  สาย
พะเยียว - แทรงประปุณ  งบประมาณท่ีเราได้รับ  498,700  บาท   ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการก็ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน  หน้า 61  ก็จะเป็นบทสรุปสำหรับ
ผู้บริหารก็จะมีเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ได้นำเรียนมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วและก็มีเรื่อง
ข้อเสนอในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ตาม
รายงานที่ปรากฏในเอกสารค่ะ สำหรับนักวิเคราะห์ก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียง
เท่านี้ค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตามรายละเอียดงบประมาณก็ 
(ประธานสภาฯ)   ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  มีท่านใดมีข้อ 

สงสัยหรือจะซักถามไหมครับ  เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
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นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  ท่านเจ้าหน้าที่ที่เคารพ 
(ส.อบต.ม.9)   ทุกท่าน ผมนิสิต  ไชยศรีษะ  ส.อบต. หมู่ 9  ผมไม่ได้ดูเอกสารพ่ึงมาดูเมื่อสักครู่ ก็ 

อยากสอบถามโครงการที่ 19  หน้า 12  แผนโครงการนี้เราไม่ได้ดำเนินการหรือเปล่า 
เห็นงบประมาณเห็นงบประมาณน้อย  งบประมาณ  1,600  บาท คิดว่าตัวเลขผิด 
หรือเปล่าก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ก็ขอบคุณนะคะที่มีข้อซักถาม  สำหรับโครงการก่อสร้างถนนตินตัดใหม่สายราษฎร 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) สัมพันธ์ข้าง อบต.ใจดี หมู่ที่ 10  โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

แต่ว่าเราไม่สามารถดำเนินการได้ก็เลยมีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำโครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระใหญ่หนองตาเอก หมู่ที่ 10  ถ้าจำได้ 
โครงการนี้เราได้ขออนุมัติจากสภาก็คือถนนดินขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น 
ถนนคอนกรีตรอบสระใหญ่หนองตาเอก  หมู่ที่ 10   งบประมาณ  493,900  บาท 
และโครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ที่ท่านเห็น 1,600  บาท   
หมายความว่ามีเงินเหลือจากการโอน  ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  ขออนุญาตอีกครั้งนะครับ  ก็ยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการในเมื่อเราไม่ได้ 
(ส.อบต.ม.9)   ดำเนินการแต่งบประมาณตัวนี้ใช้ไปหรือเปล่า  ก็อย่าง e-plan  ก็สงสัยซึ่งเราไม่ได้ 

ดำเนินการซึ่งตอนนั้นคณะผู้บริหารก็ได้ดำเนินการเป็นถนนคอนกรีตแทน  ซึ่งตรงนี้ก็ 
ดำเนินการไม่ได้ ก็นำเรียนเพียงเท่านี้ก็คือสงสัยในตัวเลขเกรงว่าผิดเพราะระบบต่อตรง 
ก็อยากนำเรียนให้ถูกต้อง  ตามความเข้าใจผมโครงการไม่ได้ดำเนินการแต่งบประมาณ 
โชว์ก็นำเรียนแค่นี้ครับ 

น.ส.ธรรญชนก ทองมนต์  ขอตอบอีกครั้งนะคะ  ก็คือเมื่อกี้เราโอนเงินไปทีห่มู่ที่ 10  คอนกรีตเสริมเหล็กจริงๆ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) โครงการนี้มันสี่แสนกว่าบาท  น่าจะสี่แสนบวกหนึ่งพันหกร้อยเข้าไปนี่แหละค่ะ   

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนดินนี่แหละค่ะงบประมาณที่ได้รับตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 495,500  บาท  เมื่อดำเนินการไม่ได้โอนไปทำถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กรอบสระใหญ่หนองตาเอก  493,900  บาท จึงเหลือเงินที่ปรากฏในระบบ  
1,600  บาท  อันนี้ก็คือระบบคำนวณเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว  นั่นคือ  1,600  บาท   
คือเงินที่เหลือจากการโอนออกไปก็ขออนุญาตนำเรียน  ไม่แน่ใจว่าท่านตรงนี้เป็นเงิน 
เหลือจากการโอนตามที่ท่านอนุมัติคะ  ขอบคุณคะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ในรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ญัตตินี้จะเป็น 
(ประธานสภาฯ)   การรายงานผลไม่ต้องขอมติจากสภาครับ  ถ้าไม่มีก็จะข้ามไประเบียบวาระที่  

5.2  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  การใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสุ  หมู่ที่ 6   
(ซอยอุดมสุข) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีเกี่ยวกับรายละเอียดที่
ขอเปลี่ยนแปลง  เชิญครับ 
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นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธานที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ  ญัตติใหม่ที่ 
(นายก อบต.ใจดี)   ทางคณะบริหารได้นำเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเมื่อสืบเนื่องจากว่าซอยอุดม 

สุขนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาบางช่วงแล้วแต่ไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ในการ 
สัญจรไป - มา  ถนนไม่สมบูรณ์ทางคณะบริหารได้เสนอโครงการเข้าไปเพ่ือขอความ 
เห็นชอบจากสภา  และสภาได้อนุมัติให้ดำเนินการซึ่งการดำเนินการครั้งทีส่ภาอนุมัติ 
ใช้วงเงินต่องบประมาณ 3  ช่วง  เป็นงบประมาณดังนี้  ช่วงที่ 1  เป็นงบประมาณ   
56,100  บาท   ชว่งที่ 2  ก็จะเป็น  81,200  บาท  ช่วงที่ 3 จะเป็น 145,800  
บาท ที่นี่เมื่อเราดำเนินการก่อสร้างไปแล้วคณะกรรมการตรวจรับก็ประสบปัญหา  ซึ่ง
ไม่สามารถท่ีจะดำเนินการตามที่ทางสภาอนุมัติได้  สืบเนื่องจากมีความจำเป็นหลาย
ประการจะได้ให้ทางกองช่างได้รายงานชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอรายละเอียดให้สภา
ได้รับทราบและขอความอนุเคราะห์จากสภาได้โปรดพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโครงการครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติครับ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี   ในสว่นของการเปลี่ยนแปลง 
(เลขานุการสภาฯ)  คำชี้แจงงบประมาณในหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนเราจะใช้ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541    ข้อ  29  การแก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในหมวด 
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่  ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2554 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“ข้อบัญญัติงบประมาณ”  หมายความว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับเทศบาล 
ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ 
ประชุมสภาทอ้งถิน่จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสาม 
วาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิน่อนุมัติให้ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิน่มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีได้ฟังระเบียบจากท่านเลขานุการฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
(ประธานสภาฯ)   เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการของบ้านตาสุ  (ซอยอุดมสุข)   ต่อไปก็ขอ 

เชิญทางกองช่างได้ชี้แจงโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงครับ 
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นายขวัญชัย  เหลี่ยมทอง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  สำหรับโครงการ 
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาสุ  (ซอยอุดมสุข)  แบ่งเป็น  3  ช่วง  ชว่งที่ 1  

เดิมความกว้าง  4  เมตร  ยาว  27  เมตร  เป็นการเทเชื่อมต่อที่เทค้างไว้ปรากฏว่า 
พอดำเนินการไปแล้วสามารถเทได้เพียง 25.40 เมตร  ถัดมาจะเป็นช่วงที่ 2  จะเป็น 
ถนนกว้าง 2  เมตร  ยาว 81  เมตร  จะเทระนาบไปกับตัวคอนกรีตเดิม  ปรากฏว่า 
พอได้ดำเนินการจริงแล้วสามารถเทได้เพียง  78.80  เมตร  เนื่องจากติดพ้ืนที่ต่อมา 
ช่วงที่ 3  จะเป็นกว้าง 4  เมตร  ยาว  68  เมตร  คือประมาณการเดิมแต่พอ 
ดำเนินการจริงปรากฏว่าเทได้ 4  เมตร  ยาว  67.80  เมตร  พอทำการประมาณ 
ราคาใหม่จะเป็นวงเงินช่วงที่  1  ถนนกว้าง 4  เมตร  ยาว 25.40  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  เป็นวงเงิน  52,900  บาท  ชว่งที่ 2  กว้าง  2  เมตร  ยาว  78.80   
เมตร  หนา  0.15  เมตร  วงเงิน  78,700  บาท  ต่อมาช่วงที่ 3  กว้าง 4  เมตร  
ยาว  67.80  เมตร  หนา 0.15  เมตร  วงเงิน 145,400  บาท  รวมวงเงินทั้ง  
3  ช่วง  เป็นเงิน  277,000  บาท  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีกองช่างได้ชี้แจงในรายละเอียดของโครงการการเปลี่ยนแปลงเนื้องานของถนนที่ 
(ประธานสภาฯ)   มีการคลาดเคลื่อน  เพ่ือขอมติสภาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  สำหรับโครงการนี้ก็มี 

การผิดพลาดมาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ก็มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการดำเนินการ 
ก่อสร้างเนื่องจากปริมาณงานไม่ได้ตามใบประมาณการก็เลยต้องมาขอมติสภาเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวของบ้านตาสุ  มีสมาชิก 
ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย   
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจแล้ว  ปรากฏว่าความกว้างของถนนได้  แต่ 
ความยาวไม่ได้ตามใบประมาณการของช่าง  เชิญครับ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ซอยอุดมสุขก็คือได้ดำเนินการไปแล้ว  ไม่ได้ดำเนินการตามงบประมาณท่ีสภาอนุมัติ  
(นายก อบต.ใจดี)   ส่วนช่างไปดำเนินการสมมติว่าผมใช้จ่ายเงิน 100  บาท  แต่ผมทำได้ 90  บาท  มัน 

เหลืออยู่ 10  บาท เหมือนกัน  ก็คือสภาอนุมัติให้เราจัดทำ ปร.4  ปร. 5  โดยช่าง   
ทั้ง 3  ช่วง  ในสัญญาเดิมเป็นเงิน   281,000  บาท  พอไปทำจริงๆแล้วทำได้แค่  
277,000 บาท  เงินยังเหลืออยู่ที่นี้การที่จะเบิกเงินมีเงินต่างอยู่  4,000 บาท  
เนื่องจากพ้ืนที่จำกัดเส้นนั้น  ที่นี้ทำไม่ได้ตามท่ีสภาเห็นชอบให้ทำแล้วจะอนุมัติเบิกเงิน
ก็สภาเป็นผู้พิจารณาให้เราก็กราบเรียนให้สภาว่าพ้ืนที่จำกัดทำได้แค่นี้  เนื่องจากว่า
ถนนเส้นนี้ทำไปครั้งหนึ่งแล้วพอไปทำใหม่ก็เกิดการผิดพลาดพ้ืนที่จำกัดเพราะว่าถนน
มันเป็นรูปตัวเอส  ซึ่งกระบวนการในการตั้งแบบให้เป็นตัวเอสมันอยากมาก  เพราะ
แบบของเรามันเป็นแบบฉากเป็นแผ่นเหล็กตรง  คิดว่าการคำนวณในการความคิดกับ
การไปทำจริงแล้วมันไม่ได้เหมือนการคำนวณ ก็เลยทำให้พ้ืนที่ใช้เงินไม่หมด  ก็ขอ
ความเห็นชอบจากสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอให้ทางสมาชิกดูประมาณการซึ่งจะมีอยู่ 2  ชุด  มีชุดเก่ากับชุดใหม่ซึ่งปริมาณงานก็ 
(ประธานสภาฯ)   จะลดลง ชุดใหม่ก็เป็นประมาณการที่ถูกต้องเพ่ือขอให้สภาให้ความเห็นชอบ  มีสมาชิก 

ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญครับ 
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นางจิตติมา  ตองอบ  เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ในส่วนของการตรวจรับเราตรวจรับ 
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)  ตามจริง  เราตรวจรับตามหน้างานที่เราสามารถวัดได้ตามเนื้องานจริง  ถามว่าตอนนี้ 

บ้านตาสุก็คือได้ถนนตามที่ต้องการแล้ว  แต่ที่นี้ในส่วนของปัญหาที่คณะกรรมการ 
ตรวจรับพบก็คือเราไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากงบประมาณที่ทางสภาอนุมัติมาและ 
ทางท่ีเราจะเบิกจ่ายมันลดลงเราก็เลยขออำนาจของสภาได้กรุณาเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณตามที่ได้อนุมัติไปแล้ว  เพ่ือที่จะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างทำ 
ตามรปูแบบก็คือสุดทางที่เขาจะทำได้ในส่วนการตรวจสอบคอนกรีตก็เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ก็นำเรียนเพื่อความชัดเจน  ขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบใน 
(ประธานสภาฯ)   โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับญัตตินายก 

องค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน  การใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตาม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาสุ  หมู่ที่ 6  (ซอยอุดมสุข)   
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติรับรอง  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
    ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
    สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี   

ก็ขอเรียนเชิญครับ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  ที่ท่าน 
อยากสอบถามหรือว่าเสนอแนะต่อที่ประชุมสภาผ่านไปถึงนายกถึงคณะผู้บริหารก็ 
เรียนเชิญครับ  เชิญท่านบรรลือ  ศิริจันทร์ครับ 

นายบรรลือ  ศิริจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
(ส.อบต. ม.8)   ผมนายบรรลือ  ศิริจันทร์  ส.อบต.ม.8  ตามท่ีผมได้เสนอไปเป็นท่อลอดใต้คอนกรีต 

ตรงกลางหมู่บ้าน  ตอนนี้ก็ไม่มีฝนมาแล้วครับ แห้งแล้วครับ  จึงขอความอนุเคราะห์ 
คณะผู้บริหารได้ดำเนินการต่อตรงร้านค้าเจ้เขมา  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านประมวล  ดวงธนูครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประมวล  ดวงธนู  เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ  นายก คณะผู้บริหารทุกท่าน  สมาชิกสภาที่เคารพทุก 
(ส.อบต.ม.4)   ท่าน  ผมขอเสนอลอกคลอง  เรียกห้วยอะไรตรงบ้านตาสุ  ตรงประตูระบายน้ำผมไม่ 

รู้จักชื่อ  ทางทิศใต้ประตูระบายน้ำ ผมขอเสนอขุดลอกห้วยสำราญ – หนองตาเกาะ
ครับ 

นายสมพงษ์   ใจโชติ  เชิญท่านเลขานุการนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เกี่ยวกับเรื่องไฟผมก็ลำบากใจ 
(เลขานุการนายก อบต.)  ช่วงนั้น  เพราะเราขาดพนักงานงานขับรถ  แต่ก่อนให้สมควรไป  ผมก็ตามไป  ท่าน 

นิสิตก็ตามผม  ผมก็ตามลูกน้องนั้นแหละไปเกี่ยวข้าว  ทองแดงก็ไม่อยู่ วันนั้นเป็นงาน 
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ศพของแม่ละเอียดหลายวัน  ที่นี้ยังขาดพนักงานขับรถ ตามหลักสมควรก็ไปด้วย  
ฉะนั้นช่วงนี้เริ่มจะเข้าล๊อกจะให้ทางสุรชัยไปขับรถคุยกับท่านนายกให้สุรชัยขับรถส่ง 
เจ้าหน้าที่ไปติดต่อราชการให้สมควรไปกับทองแดงไปกับสมศักดิ์  ฉะนั้นการทำอะไร
ทุกอย่างก็ลำบากใจพอสมควร  ทรมานคนที่ถูกถาม  ท่านนิสิตก็ถูก  ผมก็ถูก  ฉะนั้น
ต่อไปเราก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ช่วงนั้นเราเข้ามาใหม่ๆก็จะได้ลงตัว  ทุกอย่างก็เข้า
อยากจะทำปุ๊ปปัปไปทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้  เรื่องงบประมาณแต่ก่อนไฟกว่าจะ
ได้มาซื้อมาไว้ไม่รู้ถูกหรือเปล่า  เวลามีหนังสือแจ้งมาค่อยไปซื้อ  ฉะนั้นมีทางท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด  ท่านควบคุมเอาไว้เกี่ยวกับไฟก็อุ่นใจนะครับ ต่อไปก็คงจะไม่ช้า 
อาทิตยส์องอาทิตย์แต่ก่อนเป็นเดือนนะครับ ผมอยู่มาแปดปีเป็นเดือนก็มีสองเดือนก็มี
ถูกถามกันอย่างนี้แหละครับ ต่อไปคณะผู้บริหารก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนดีก็
จะนำมาใช้ตรงไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งนะครับ  ฉะนั้นโครงการทุกอย่างก็จะโทษใครก็ไม่ได้  
ลำบากกันทุกคนฝ่ายบริหารก็ลำบากเมื่อวานก็เดินสำรวจสี่โมงกว่าทางจังหวัดให้ส่ง
โครงการไปด่วนไปทั้งทีมท้ังท่านรอง  ท่านที่ปรึกษา  ไปโค้งครูมนูญวิ่งไปตาสุ ออก 
ตาสุไปอังกุลไปห้วยสำราญบ้านใจดีหมู่ 1  ท่านให้ส่งไปร้อยกว่าตารางเมตรส่งไปก็ยัง
ดีดีกว่าที่ไม่ส่ง  วันนั้นก็ไปเยี่ยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านก็คงได้ดูว่าคณะบริหาร
เราก็ไปคารวะท่านในฐานะที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่  1  ปี  ท่านก็จะเกษียณ  ซึ่งท่าน
นายกก็อยากจะมอบโค - กระบือ บอกเลขานุการว่าดูตารางให้หน่อย ก็ยังอุ่นใจ
เพราะว่ากว่าที่ท่านจะมาได้ ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรท่านสมาชิกมีอะไรก็
ช่วยๆกัน  ไม่ลงเฉพาะบริหารอย่างเดียว  เราต้องช่วยกันเราไม่รู้หรอกฝ่ายบริหารไป
ทางไหนถกูด่าตรงนั้น  ก็ต้องออกตัวให้เป็นว่างบประมาณยังไม่มาหรือว่าเจ้าหน้าที่ยัง
ไม่มี  ก็ว่าได้ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ยกมือเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงโครงการหรือ
งบประมาณต่างๆ  ต่อไปผมก็ไปเรื่อยแหละแต่ไม่ได้วัด  ปร.4  ปร.5  โครงการที่ทำ
ถูกไหม ก็ไม่มีอะไรขอบคุณมากครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ตามท่ีสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ 
(นายก อบต.ใจดี)   ฝากทางคณะผู้บริหารให้ดำเนินการจัดทำขุดลอกห้วยสำราญซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  ใน 

การดำเนินการแจ้งแก้ไขปัญหาช่วงภัยแล้ง  รัฐบาลทุกรัฐบาลถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยเฉพาะภาคอีสานนี้เขาเน้นให้มีการขุดลอก  ห้วย  หนอง คลอง  บึง ที่ตื้นเขิน 
เพ่ือให้เป็นแก้มลิงในการเก็บกักน้ำ  สำหรับตำบลใจดีเรานั้น  มีห้วยหนองคลองบึงที่ 
ตื้นเขินหลายที่เหมือนกันอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะดำเนินการซึ่งในวันที่ 9  ธันวาคมนี้ 
ทางสำนักงานจะต้องทำคำของบประมาณ  งบอุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องทุกเรื่องที่จะ 
ของบประมาณมาเพ่ือขอดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  
ที่นี้การของบประมาณนี้ 1  จะต้องมีในแผนที่ดำเนินการตามแผนที่ประกาศใช้ไปแล้ว 
ก็เม่ือวานได้โฮมรูมกับคณะบริหารก็มาดูเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกหนองต่างๆ    
ของบ้านตะแบงเขาเรียกอะไรนะครับ  คลองเจ็ดสิบ  ก็ไม่เป็นไรก็ดูหมดตอนนี้กำลัง 
พยายามบรรจุเข้าไปตอนนี้การที่จะของบประมาณได้ 1  จะต้องมีในแผน  ถ้าไม่มีใน 
แผนนี้เป็นไปอยาก  ตอนนี้ดูแผนว่าอะไรที่มนัมีเจ้าหน้าที่ขอไป  อันที่ 2  ถ้าจะจัดทำ 
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ถนนกอ่สร้างถนนคอนกรีตต้องมีในทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  และมีในแผนด้วย  เรา 
พ่ึงเข้าใจบางที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยนะครับ  เมื่อวานก็พาทางคณะผู้บริหารมีจาก 
แยกตาสุไปภูมิศาลา 1 สายที่จะมาทำ 2.  บ้านทะลอกมาโค้งครูมนูญ  มีในทะเบียน 
ทางหลวงท้องถิน่  อันที่ 3  จากหนองตาแมะไปโคกมะเขืออันนี้เป็นถนนระบบใหม่มี 
ไฟนวตกรรมเหมือนที่เราทำถนนลาดยางบ้านอังกุล  เป็นไฟโซล่าเซลล์  ขุดลอกหนอง 
นี่กำลังให้ทางคณะบริหารและกองช่างไปดูความเป็นไปได้  1.  ถ้าเราขุดลอกเจ้าของ 
พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงเขาจะยินยอมไหมจะต้องมีการประสานเพ่ือให้เขาทำหนังสืออุทิศที่ 
ให้  หากท่านใดที่จะดำเนินการให้มีการขุดลอกต้องเสนอเข้ามาถ้าไม่เสนอวันนี้ก็ฝาก 
ส่งไลน์มาก็ได้ทางบริหารจะได้ดูในช่วงที่เรากำลังเตรียมที่จะของบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งทางจังหวัดให้เราส่งภายในวันที่ 9  ก็ประมาณสิบกว่าวันก็จะถึง
เวลาส่งแล้วก็ถ้าทางสมาชิกเราแต่ละหมู่บ้านเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะเสนอมาก็เชิญ
นะครับ  คิดว่าทุกท่านมีแผนอยู่ในมือแล้วท่านไปดูความจำเป็นแผนอันดับ 1 – 5 ถ้า
เราเอาอันดับ 5 มาทำก็ไม่เป็นไรเพราะเราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงขุดลอกห้วยหนองคลองบิง  ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 4   
(ประธานสภาฯ)   ท่านได้เสนอขดุลอกห้วยสำราญในแผนมีไหมครับ  ตามหลักก็คือต้องนำเสนอเข้าแผน 

ระดับตำบลก่อน  เพราะผมอยู่ในพื้นที่ด้านล่างของประตูระบายน้ำมีความเสียหายไร่ 
นาของพ่ีน้อง  มีความเสียหายในเรื่องน้ำทว่ม  เพราะว่าน้ำที่ปล่อยจากประตูระบาย 
น้ำมีจำนวนมากเมื่อลำห้วยแคบก็เป็นปกติของน้ำที่จะต้องขึ้นบกก็ท่วมพืชผลทาง
การเกษตรทุกอย่างเลยครับ ก็ได้ลอกก็จะแก้ปัญหาได้  นับจากนี้ไปที่นาแถวนั้นก็จะ 
ไม่ได้ผลผลิตอะไร  ถ้าไม่ลอกเขายิ่งไม่ได้อะไรเลย  เพราะว่าไม่มีคันก้ันน้ำเวลาน้ำขึ้น 
ไปก็จะขึ้นบกเลยจึงไปท่วมไร่นาบริเวณตรงนั้น ระยะทางประมาณ 2 – 3  กิโลในการ
ลอกเพ่ือจะได้ส่งน้ำให้เร็วขึ้นเพราะว่าคลองมันแคบมากมีแต่ต้นไม้แคบๆตรงนั้น  คด  
เคี้ยว  ศรีสะอาดก็เหมือนกันตรงไหนที่ต่ำขึ้นเลยที่ผมได้ไปเดินสำรวจถ่ายรูปเกี่ยวกับ
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  ก็อยากให้ทางสภาเสนอเข้าไว้ในแผนเพราะว่าถ้าจะมี
เจ้าภาพ  อย่างเช่น  โครงการของพวกทหารที่เขามีแผนมีโครงการ  ในช่วงปรับปรุง
แผนเราก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าแผนด้วย  มีท่านใดจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  
เชิญครับ 

นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านคณะผู้บริหาร  ในส่วนการดำเนินการขุด 
(เลขานุการสภาฯ)  ลอกห้วยสำราญก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ  ในส่วนของแผนก็ต้องมีการ 

เพ่ิมเติมของแผนแต่ว่าในปัจจุบันในการขุดลอกห้วยหนองคลองบึง  เป็นอำนาจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเดิมทีท้องถิน่เราบางอย่างอยู่ตรงนั้นก็ขุดก็จะมี 
การบริหารการไหลของน้ำอย่างเช่น  ลำห้วยสำราญก็จะมีคณะกรรมการที่จะบริหาร 
น้ำมกีารประชุมกันทุกปี ปีละ 2,3  ครั้ง  ที่หัวเสือในเรื่องลำห้วยสำราญ ก็จะมีท่าน 
เป็นประธานในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเดิมทีก็จะมีท่านสำรวย  เกษกุล  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการเข้าประชุมในเรื่องของการขุดลอกบริเวณลำห้วย 
สำราญตรงนี้มีแผนแต่ละช่วงๆ  แต่ว่าในส่วนของท้องถิ่นเราเองก็เห็นสมควรว่าจะต้อง 
ทำแผนรองรับไว้ในส่วนโครงการที่เกินศักยภาพ  เราจะไปขุดเองก็ไม่ได้  อย่างคลอง 
เจ็ดสิบเราก็เคยขุดกันเองสมัยก่อน  ทุกวันนี้การขุดต้องเสนอทางท่านผู้ว่าราชการ 
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จังหวัดอนุมัติ  ก็ขออนุญาตนำเรียนครับ 
นายสมพงษ์   ใจโชติ  มีท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของแผนที่เก่ียวข้องกับแผน  สำหรับเมื่อสักครู่เรื่องของการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ขุดลอกห้วยสำราญนี้ในแผนที่เกินศักยภาพของเราก็จะมีโครงการไม่แน่ใจว่าเชื่อมโยง 

กันไหม  เพราะว่าในแผนตอนนี้มีอยู่ 3  ช่วง  ก็คือขุดลอกห้วยสำราญหนองปลาย  
หมู่ 6  และโครงการขุดลอกห้วยตากู่ไปห้วยสำราญ  หมู่ 7  และมีการขุดลอกคลอง
ห้วยสำราญไปหนองตาเกาะ หมู่ 6 เป็นโครงการขุดลอกคลองห้วยสำราญ ปริมาณ
งานคือขุดลอกคลองขนาด 10 เมตร ยาว 120  เมตร  ลกึ  3  เมตร   

นายสมพงษ์   ใจโชติ  เพราะว่าขึ้นว่าขุดลอกคลอง  คลองตัวนี้เป็นคลองที่ต่อจากห้วยสำราญแล้วไปหนอง 
(ประธานสภาฯ)   ตาเกาะ  เป็นคลองส่งน้ำใช่ไหมครับ  
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ในปริมาณงานระบุไว้ว่ากว้าง  10  เมตร  อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) มีตั้งแต่ พ.ศ. 2566 – 2570  ขออนุญาตนำเรียนต่อเลยนะค่ะ  ที่นี้พอมาถึงเรื่อง 

ของแผน  อันนี้ก็คือแผนที่เรามีอยู่แล้วก็จะได้นำเรียนในเรื่องของแผนต่อไป  ตัวนี้เรา 
ใช้แผนแม่บทแผนฉบับแรกของเราแต่ไปเราก็จะไปปรับปรุงแผนในเรื่องของปริมาณ
และงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบันของเราและจะมีเรื่องการเพ่ิมเติม
แผนซึ่งหลักการและวิธีการก็แตกต่างกันไป  การเปลี่ยนแปลงก็คือมีในแผนแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไปปริมาณงานหรืองบประมาณ  ส่วนการเพ่ิมเติมนั้นก็จะเป็นเรื่องของ
การเพ่ิมเติมโครงการที่ไม่มีในแผนเลย  ไม่เคยมีมาก่อนเลย  และก็จะเพ่ิมเติมเข้าไปแต่
หลักการก็คือเมื่อเพ่ิมเติมแล้วก็เอาไปดำเนินการเพราะว่าการเพิ่มเติมแผนหมายความ
ว่าเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  ก็คือถ้าเพ่ิมเติมแผนก็ต้องนำไปดำเนินการ
ด้วย  เดี๋ยวกจ็ะกำหนดห้วงระยะเวลาอีกครั้งหนึ่ง  เพราะว่าส่วนหนึ่งเรากจ็ะต้องนำ
โครงการมาจากแผนหมู่บ้านด้วย  เพราะว่าหมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการแต่ละหมู่บ้าน  
ก็จะเอามาดำเนินการไปพร้อมๆกันเพ่ือให้เป็นไปตามห้วงเวลา  แต่ในส่วนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  พอดีเมื่อวานวิเคราะห์ลาป่วย  แต่ว่าเห็นมีการประชุมโฮมรูมเลือกโครงการ
แล้วก็กำลังตรวจสอบว่าโครงการนั้นมีอยู่ในแผนถูกต้องหรือเปล่า เพราะว่าวิเคราะห์
เป็นห่วงว่าปัจจุบันนี้เราต้องมีในระบบสารสนเทศเวลาเราใช้งบประมาณต่างๆเราจะไป
ดึงชื่อโครงการมาจาก e – plan มันจะมีชื่อของมันเฉพาะอยู่แล้วเราอย่าไปเปลี่ยนชื่อ
มันถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วเราไม่สามารถดึงมาได้ แล้วจะมีชื่อท้ังปริมาณทั้งหมดงบประมาณ
ออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องถูกต้องตรงกับแผนที่เรามีอยู่  อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ
แผนเบื้องต้นแล้วก็หลักการเกี่ยวกับการจัดทำแผนต่อไปจะขอนำเรียนในเรื่องของการ
ประสานแผนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกอ่นเพราะว่าเราได้โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทางอฟาสติกสายช่วงหมู่บ้านใจดีหมู่ 1   ไปบ้าน 
แทรงหมู่ท่ี 1  ตำบลห้วยสำราญ  งบประมาณท่ีได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  4,191,000 บาท ดำเนินการ 2 ช่วงค่ะ   ช่วง
ที่ 1  ผิวจราจรกว้าง  6 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  1 เมตร  หนา 0.05  เมตร  
ยาว 360  เมตร  ต่อไปช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1 เมตร  หนา 0.05  เมตร  ยาว  500  เมตร  สรุปแล้วเราก็ได้ 2  ช่วง  รวม
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ทั้งสิ้น 860  เมตร  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  4,191,000  บาท  
อันนี้ก็อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะ
ค่ะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ถัดมาเมื่อทางวิเคราะห์ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมในการประสานแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเพ่ิมเติมแผนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งการเพ่ิมเติมแผนกับส่วนจังหวัดนี้เราจะต้องผ่าน
คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอไปด้วย  ก่อนอื่นก็ยึดโครงการที่มีในแผนของ
เราจากนั้นก็จะนำในแผนของเรานี่แหละไปประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพ่ือ
เห็นชอบส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งในวนันั้นเราได้ส่งโครงการเข้าไป
ทั้งหมด 7  โครงการเข้าในที่ประชุม  มี  
1. ถนนลาดยาง AC  สายลาดยางใจดี  อังกุล โคกมะเขือ – สี่แยกตาสุ  
2.  ถนนลาดยาง ACปูทับคอนกรีตเดิมสายอังกุลชะนำ - เขตห้วยสำราญ  
3. ถนนลาดยาง AC ปูทับคอนกรีตเดิมสายลาดยางแทรงประปุณ - สี่แยกลำภู ตะแบง  
เขตโคกเพชร   
4.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบล็อกคอนเวิร์ดสายห้วยตึ๊กชู - หนองประสบ  
อังกุล  หมู่ที่ 7   
5.  โครงการก่อสร้างประปาบ้านตาสุ  หมู่ที่ 6   
6.  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  บ้านอังกุล  หมู่ที่ 7  
7.  โครงการขุดลอกหนองกะเหมา  หมู่ที่ 1  อันนี้เป็นโครงการที่ผ่านคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอำเภอแล้วและในวันประชุมนั้นก็ได้ให้เรียงลำดับ 1,2,3  เพราะ
เขาจะนำไปจัดลำดับความสำคัญในแผนพัฒนาของ อบจ.ด้วย  ก็ได้เลือกโครงการสาย
ลาดยางใจดี  อังกุล  โคกมะเขือ  -  สี่แยกบ้านตาสุ  และก็โครงการสายอังกุล ชะนำ  
เขตห้วยสำราญและขุดลอกหนองกะเหมา  ตามลำดับ  ส่วนโครงการอื่นก็เรียงลำดับก็
จะต้องนำเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมของ อบต.ด้วย  อันนี้ก็จะได้นำเรียนในที่
ประชุมทราบในเรื่องของการประสานแผน  ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนิสิต  ไชยศรีษะ  ขออนุญาตอีกครั้ง  เพราะว่าฟัง 
(ส.อบต.ม.9)   ในแผนที่ประสานไปแล้วก็จะไม่มีบ้านสมใจเลยนะครับ  จริงๆสมใจเองก็วิ่งประสาน  

อบจ. แต่พอแผนออกไปจาก อบต.เราปุ๊ป ไม่มีอยู่ในลำดับ 1-7  ก็ถือว่าลาดยาง AC  
คงเป็นสายอังกุล สมใจ  ต่อเนื่องก็แสดงว่าไม่มีความสำคัญแต่ทางที่วิ่งไปประสานทาง 
นั้นก็มีความจำเป็นแต่พอประสานแผนปุ๊ปตรงนี้ก็เคยคุยในที่ประชุมเรื่องนี้ว่าการ
ประสานแผนเป็นไปได้ไหมว่าให้สมาชิกร่วมน่าจะไม่ถูกระเบียบหรือเปล่าจริงๆ 
เพราะว่าทาง  อบจ.ก็อาจจะคิดต่างกับเรานะครับ  เราวิ่งประสานไปว่าเป็นโครงการที่
มีความจำเป็นเร่งด่วน  ประสานแผนของ อบต.ไปไมม่ีโครงการนั้นอยู่ในลำดับ 1 – 7 
เลย  บางทีแผนจาก อบต.เราอาจจะมีปัญหาหรืออย่างไร เพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็
ต้องบอกเรื่องนี้ประชุมทุกครั้ง  เพราะว่าการประสานแผนก็คือเราเอาโครงการไหนที่
จะของบท้องถิ่นว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนว่าการของบท้องถิ่นถนนเส้น
นั้นก็ต้องขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิน่  เพราะว่ามีบาง อบต.เขาเอาข้อมูลไปขึ้น
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ทะเบียนไว้ร้อยๆทางทุกเส้นในตำบลของเขาเพราะว่าผมเองก็ได้ไปคุยที่แขวงทางหลวง
ชนบทขอขึ้นทะเบียนและก็ในส่วนของการขึ้นทะเบียนก็จะเก็บไว้ที่ท้องถิ่นจังหวัด  อัน
นี้ก็คือการที่จะของบประมาณท้องถิน่  ก็คือต้องเป็นเส้นทางที่ข้ึนทะเบียน  จริงๆแล้ว
การของบประมาณจากเราจะเอาโครงการที่เกินศักยภาพ  ถ้าเราไปขอ 500,000 
บาท  อำนาจของเราก็ทำได้   อันนี้ก็แค่แสดงความคิดเห็นจริงเป็นโครงการที่จะมา
เชื่อมตรงนั้นให้สุดแล้วก็ไปขอให้ทาง อบจ.ลงในแผนให้แตป่ระสานไปแล้วไม่มี
โครงการมา  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ทักท้วงมา  เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการจะมีขั้นตอน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ของมันอยู่ก็คือโครงการจาก อบต.และส่งไปที่คณะกรรมการประสานแผน  ซึ่ง 

คณะกรรมการประสานแผนนั้นตัวแทนจาก อบต.ก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลและท่านปลัด  ที่จะไปร่วมเป็นคณะกรรมการในการประสานแผนนะค่ะ  
เพราะว่าขั้นตอนจะต้องมีแผนจากท้องถิ่นไปสู่อำเภอและก็จากอำเภอไปสู่หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบในส่วนของโครงการนั้นนะค่ะ เช่น  ถนนหนทางนี้ อบจ.ก็รับผิดชอบในส่วน 
ของถนนทางจงัหวัดก็จะมีการประสานแผน อบจ.  ถ้าสมมติเป็นแบบนั้นเราก็จะ 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  อันนี้ก็คือเป็นไปตามข้ันตอนกระบวนการ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ว่าในส่วนว่ามีหรือไม่มีนะค่ะจะมีตัวอย่าง  
จะขอนำเรียนในที่ประชุมเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่นำเรียนเป็นของที่เพ่ิมเติม  ส่วนที่
เหมือนแผน อบจ.เหมือนแผนเราเหมือนกันทั่วประเทศ  ก็คือมีแผนต้นฉบับ  มีแผน
แม่บท  เขาเรียกว่ามาสเตอร์แพลน  ถ้าจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการและนโยบายของท่านนายกความจำเป็นของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน  อบต.ก็จะดำเนินการเช่นกับ อบจ.  อบต.ก็จะดำเนินการเป็น
คณะๆไปในส่วนของโครงการนั้นจะขอนำเรียนในส่วนของโครงการที่ปรากฎใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับแรกก็มีโครงการแล้ว  อันนี้ก็คือฉบับ
เพ่ิมเติมทีน่ำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แต่ฉบบัแรกของใจดีเราก็มีเหมือนกัน  ฉบับแรกของ 
อบจ.ที่มีแล้วต้องเพ่ิมเติมก็มีถนน  คสล.บ้านภูมิศาลา  หมู่ 4  ไปบ้านตาสุ  ใจดี 
(ต่อเนื่อง)  อย่างนี้ก็มีอยู่แล้วในแผน  งบประมาณ 1,300,000 บาท เป็นต้น  แลว้ก็
มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยเหนือ  บ้านบิง  หมู่ที่ 2  เส้นตาช้างถึงตำบลใจดีไม่
แน่ใจว่าเส้นไหนใช่ไหมค่ะ  อันนี้ก็มีอยู่ในมาสเตอร์แพลนของเขาแล้ว  ก็จะมีแบบนี้เรา
จะประสานแผนเมื่อ อบจ.มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเราก็จะประสานไปเรื่อยๆ 
เมื่อมีหนังสือแจ้งมาเราก็จะประสานไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นต้องขอนำเรียนให้ท่านได้
สบายใจว่าในรอบถัดไปถ้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนนะค่ะก็ขอให้ท่านได้
นำเสนอโครงการเราก็มีคณะกรรมการที่ทางสภาได้แต่งตั้งขึ้นด้วย ก็มีท่านนิสิตด้วย
คณะกรรมการพิเศษชุดที่ติดตามก็คงจะได้มาร่วมกันดู  เพราะว่าบางครั้งบางที
โครงการที่ 1 มาก็อาจจะยังไม่ถึงจุดที่หรือความเห็นของท่านของต้องขออภัยด้วย  มา
เห็นอีกตัวหนึ่งก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านตาโคล  หมู่ที่ 8  ก็มีในแผนของ อบจ. อันนี้ก็ขอ
นำเรียนว่าโครงการของตำบลใจดีเราก็มีปรากฏใน อบจ.อยู่ถ้าหากอยากทราบข้อมูล
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หรืออยากได้ข้อมูลก็ประสานทางวิเคราะห์ได้ เพราะปัจจุบันนี้แผนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเมื่อมกีารเพ่ิมเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนก็จะลงไว้ในเว็ปไซด์ ก็สามารถ
ดูได้รวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย  สำหรับวิเคราะห์ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ   
ขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

นางจิตติมา  ตองอบ  เรียนทา่นประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาทุกท่านนะค่ะ  ก็ขออนุญาต 
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)  นำเรียนรายงานผลช่วงที่ผ่านมา  อบต.ใจดี  ได้เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน 

จ้าง  มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 23  พฤศจิกายน  ตามวันเวลาราชการ  
จำนวน 8  วัน  ตั้งแต่เวลา 08.30 -  16.30 น. ซึ่งทั้งหมดเราก็จะเปิดรับสมัคร   
จำนวน  4  ตำแหน่ง  ก็จะมีผู้มาสมัครเพ่ือที่จะสอบคัดเลือก  จำนวนรวมทั้งหมด 12   
ท่าน  ก็เป็นตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  อันนี้จะเป็นตำแหน่งประเภท
ภารกิจ  กจ็ะประกอบด้วยนายสมพงษ์  มาลัยพาน คนนี้ได้ข่าวว่าเป็นอดีตนายก อบต.
สำโรงตาเจ็น  อายุ  52  ป ี และท่านที่ 2  นางสาวเขมวิภา  แสงเพ็ง  คนนี้อยู่ตำบล
ศรีสะอาด  ถามว่าได้ข่าวมาจากไหนบอกว่ามาจากข่าวแดนลำดวน  ตำแหน่งที่ 2  
ผู้ดูแลเด็ก เป็นประเภททักษะ ก็มี 2  ท่าน  ก็คือนางสาวอุมาพร  สากล  กับนางสาว
เวรุวรรณ  วรยาน   อันนี้ก็บ้านตาสุส่งเข้าประกวดทั้งสองคน  ต่อไปประเภททั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  มี 1  คน  ก็คือนายมงคล  ศรีลาชัย  ถ้าสอบไม่
ผ่านก็คือไม่ได้เหมือนกัน  เพราะว่าเกณฑ์ก็คือ 60  คะแนน ทุกภาค  และก็ตำแหน่ง
สุดท้าย คนงานทั่วไป  กองการศึกษาก็มีคนสมัครทั้งหมด  7  คน  ก็จะประกอบด้วย 
1. นางสาวจันจิรา  ไกรราม  เป็นลูกท่าน อปพร.บ้านทะลอก   2. นางสาวหนึ่งธิดา  
บุตรเสมียน  3.  นายชาญผล  ประจง  4.  นางสาวสุภาพร  ไกรราม  5.  นางสาวณัจ
พร  คำวิเศษ มาจากโสน  อันนี้ไม่ใช่คนอ่ืนคนไกล เป็นลูกสะใภ้ ผอ.กองคลัง    6.  
นางสาวปวีณา  ประชุมวงษ์  7.  นางกันยา  สอนพูด  ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือจำนวน  12  
รายกับ 4  ตำแหน่ง  ก็ขอนำเรียนว่าทางคณะทำงานก็จะทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ที่สุด  ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาทางท่านผอ.กองคลัง  แต่เดิมท่านเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการด้วยพอมีคนใกล้ตัวมาสมัคร  ท่านก็ถอนตัวออกก็คือจะไม่ร่วมออก
ข้อสอบหรือร่วมเป็นส่วนใดๆกับกระบวนการคัดสรรในครั้งนี้  ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะมี
ท่านปลัดเป็นประธานสรรหาในตำแหน่งอยู่แล้ว  ก็จะดำเนินการซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น
การตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันพรุ่งนี้นะค่ะ 
เราก็จะมีการสอบในวันจันทร์ที่ 28  พฤศจิกายน  2565  จะดำเนินการสอบภาค ก 
ภาค ข  ช่วงเช้า  และสัมภาษณ์ช่วงบ่าย  ก็คาดว่าจะประกาศผลการสอบได้ในวันที่  
29  พฤศจิกายน  2565   กำหนดการสอบก็จะประมาณนี้ก็ขอนำเรียนให้ทุกท่าน
ทราบ  อันนี้ก็เป็นการสอบเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาในตำแหน่งที่ว่างมีกรอบอัตรา
ตำแหน่งไว้แล้วของพนักงานจ้างทั้งทั่วไปและภารกิจ  ขอบคุณค่ะ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมครับในวาระอ่ืนๆ  ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนตำบลใจดีทุกท่าน  ท่านคณะบริหาร  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้า 

ร่วมในวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุม  เวลา   12.00  น. 
 

 

  (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
           (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี /ปลัด อบต. 
     
    เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงาน 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่ 24   
  พฤศจิกายน   2565 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
                   (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี /ปลัด อบต. 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อ 
  วนัที่  .............ธันวาคม......พ.ศ. 2565.......... 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางสาวสุบน  บุตรเสมียน) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  หมู่ที่ 3 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  หมู่ที่ 5  
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางกัญญา  มูลจัด) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  หมู่ที่ 10 
    เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  ในการประชุมสภาสมัย............................. 
  สมัยที่..............ครั้งที่...............เมื่อวันที่................เดือน..............................................พ.ศ.................................. 

        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

                 (นายสมพงษ์  ใจโชติ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี    
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